

สารนิพนธ์เรื่อง	ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
คำสำคัญ	การคุ้มครองสิทธิผู้ถูกกล่าวหา
นักศึกษา	กิจชนะ จันทร์แก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์	ดร. เอกพงษ์ สารน้อย
หลักสูตร	นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายอาญา และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
คณะ	นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ.	2563

### บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในการดำเนินคดีอาญาความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ประกอบระเบียบที่เกี่ยวข้อง เปรียบเทียบกับประเทศฝรั่งเศส ประเทศสหรัฐอเมริกา เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และประเทศออสเตรเลีย โดยนำผลการศึกษามาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการค้นคว้าจากรากกฎหมายต่างประเทศกฎหมายไทย จากหนังสือ เอกสาร บทความต่าง ๆ และทางอินเทอร์เน็ต โดยผู้วิจัยใช้วิธีการเรียงเรียง โดยวิธีพรรณนา (Descriptive Method) วิธีการเปรียบเทียบ (Comparative Method) และวิธีวิเคราะห์ (Analytical Method) ว่าการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในการดำเนินคดีอาญาความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ประกอบระเบียบที่เกี่ยวข้อง เปรียบเทียบกับประเทศฝรั่งเศส ประเทศสหรัฐอเมริกา เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และประเทศออสเตรเลีย แล้วมีปัญหาและอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร จากการศึกษาพบว่าการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในการดำเนินคดีอาญาความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ประกอบระเบียบที่เกี่ยวข้องเปรียบเทียบกับ

ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสหรัฐอเมริกา เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และประเทศออสเตรเลีย ยังมี  
บทบัญญัติบางประการที่เป็นปัญหาในการคุ้มครองสิทธิผู้ถูกกล่าวหาซึ่งได้เสนอแนะวิธีการแก้ไข  
เพิ่มเติมบทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เป็นปัญหาดังกล่าวไว้ด้วยแล้ว